

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมอาจ แก้วคต	ประธานสภาฯ	สมอาจ แก้วคต	
๒	นายประสิทธิ์ สนอยู่	รองประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ สนอยู่	
๓	นายประติ พิมสวัสดิ์	ส.อบต. ม.๑	ประติ พิมสวัสดิ์	
๔	นางศิริวรรณ หัดเคลือบ	ส.อบต. ม.๑	ศิริวรรณ หัดเคลือบ	
๕	นายฉลวย สังข์เงิน	ส.อบต. ม.๒	ฉลวย สังข์เงิน	
๖	นางมนสิชา อุไรวรรณ	ส.อบต. ม.๒	มนสิชา อุไรวรรณ	
๗	นายฉลวย มีรอด	ส.อบต. ม.๓	ฉลวย มีรอด	
๘	นายลឹ้ม มีรอด	ส.อบต. ม.๓	ลឹ้ม มีรอด	
๙	นายบุญธรรม เทศปาน	ส.อบต. ม.๔	-	ลาป่วย
๑๐	นายสมศักดิ์ ผ่องใส	ส.อบต. ม.๔	สมศักดิ์ ผ่องใส	
๑๑	นายวินัย เดชเมือง	ส.อบต. ม.๕	วินัย เดชเมือง	
๑๒	นางสุกัญญา จันทร์เจริญ	ส.อบต. ม.๕	สุกัญญา จันทร์เจริญ	
๑๓	นายศรีโพธิ์ คำพุด	ส.อบต. ม.๖	ศรีโพธิ์ คำพุด	
๑๔	นายกล่อม ไคร้คง	ส.อบต. ม.๗	กล่อม ไคร้คง	
๑๕	นายบุญทรง สุกันทา	เลขานุการสภาฯ อบต.ไผ่ล้อม	บุญทรง สุกันทา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิรัช เล่ายี	นายก อบต.ไผ่ล้อม	วิรัช เล่ายี	
๒	นายเฉลียว บัตรมาก	รองนายก อบต.ไผ่ล้อม	เฉลียว บัตรมาก	
๓	นางบุญยุนุช มั่นแย้ม	รองนายก อบต.ไผ่ล้อม	-	
๔	นายฐิติพร ไชยสิทธิ์	เลขานุการนายก อบต.ไผ่ล้อม	ฐิติพร ไชยสิทธิ์	
๕	นางกาญจนา ไสร้จจพล	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา ไสร้จจพล	
๖	นางสุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สุพิชญา เพิ่มพิพัฒน์	
๗	นางสาวภริณ กมลพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภริณ กมลพันธ์	

**เปิดประชุมเวลา**

นายบุญทรง สุกันทา  
(เลขาธิการสภา)

๐๙.๐๐ น.

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ยื่นขออนุมัติเปิดการประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และบำบัดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน พิจารณานุมัติการกันเงินงบประมาณและการโอนงบประมาณ ซึ่งอำเภอลับแลได้มีประกาศอำเภอลับแลลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้สมาชิกสภาที่มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วขอเชิญประธานสภาขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายสมอาจ แก้วคต  
ประธานสภา

ประธานสภาดำเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วกลับมา ณ ที่นั่งเชิญทุกท่านนั่งครับ

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีวาระการประชุมดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านรับทราบแล้ว ในโอกาสนี้ กระผมขอเปิดการประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๑****เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายสมอาจ แก้วคต  
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

๑. ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกหนัก น้ำขัง ปริมาณยุงชุกชุม จึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังช่วยกันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๒. ตามที่ อบต.ไผ่ล้อม ได้ประชาสัมพันธ์การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่จึงขอฝากให้ ส.อบต.ประจำหมู่ได้สำรวจข้อมูลให้ครบถ้วนหากตกหล่นสุนัขและแมวในพื้นที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนพิษสุนัขบ้าไม่เพียงพอ

๓. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ พื้นที่หมู่ ๙ ตำบลวังกะพี้ ในส่วนของพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมขอให้ประธานผู้นำท้องที่ว่าจะมีกำหนดวันขึ้นทะเบียนวันไหน

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

เลขานุการสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีเอกสารจำนวน ๗ หน้า ซึ่ง

<p>นายสมอาจ แก้วคต</p> <p>มติที่ประชุม</p>	<p>ได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขึ้นแปดตุลิตี , ลงมติ) จึงขอให้สมาชิกได้กรุณาตรวจสอบ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขขอเชิญครับพิจารณาไปตามลำดับ ทีละหน้าครับ</p> <p>มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓</p> <p><b>มีมติรับรอง รายงานการประชุม ๑๒ เสียง</b></p> <p><b>ลาป่วย ๑ เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)</b></p> <p><b>งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)</b></p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๓</u></p> <p>นายสมอาจ แก้วคต</p> <p>(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)</p> <p>นายวิรัช เล่ายี</p> <p>(นายก อบต.ไผ่ล้อม)</p>	<p><b>เรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการ</b></p> <p>๓.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <b>โอนเพิ่ม</b> ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท <b>โอนเพิ่ม ๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท</b> (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) งบประมาณ ๘๗,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงครับ</p> <p>ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องขยายเสียงไร้สาย(หอกระจายข่าวไร้สาย)งบประมาณ ๘๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากสำนักงาน กสทช. แจ้งว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ ๓๘๐ - ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่มีหลักฐานการอนุญาต และมีการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่นี้ ให้ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๔๐๑ - ๔๐๕.๙ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ๔๐๖.๒ - ๔๑๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ ๔๓๐ - ๔๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อใช้งานเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย เพื่อให้การกระจายเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเครื่องกระจายเสียงไร้สายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ดังนี้</p> <p>(๑) ปรับปรุงอุปกรณ์ชุดบอร์ดสำหรับเครื่องส่งสัญญาณ และชุดถอดรหัสของเครื่องส่ง จำนวน ๑ ชุด (รองรับคลื่นความถี่ใช้งานใหม่)</p> <p>(๒) ปรับปรุงอุปกรณ์ชุดบอร์ดสำหรับเครื่องรับสัญญาณจำนวน ๑๒ ชุด (รองรับคลื่นความถี่ใช้งานใหม่)</p>

โดยเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการจัดจ้าง จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม/โอนตั้งรายการใหม่	โอนลดจาก
<b>โอนเพิ่ม</b> แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.- บาท โอนเพิ่ม ๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)	<b>โอนลด</b> แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๑๖,๘๑๐ บาท โอนลด ๗๕,๐๐๐ บาท ยอดคงเหลือหลังโอน ๔๑,๘๑๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

นายบุญทรง สุกันทา (ปลัด อบต.ไผ่ล้อม) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายสมอาจ แก้วคุด (ประธานสภา) ตามหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงต่อสภาท้องถิ่นทุกท่านทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ **โอนเพิ่ม** ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท โอนเพิ่ม ๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย)

จำนวน ๑๒ เสียง

ลาป่วย ๑ เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายสมอาจ แก้วคุด ๓.๒ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม) ๒๕๖๓ **โอนตั้งรายการใหม่** ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

นายวิรัช เล่าภัย  
(นายก อบต.ไผ่ล้อม)

คอมพิวเตอร์ ฌบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ  
ด้วยสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีความประสงค์จะดำเนินจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารงานราชการ การจัดทำแผนงานด้านเบี้ยยังชีพ การเก็บบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การส่งข้อมูล การรายงานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล งานการจัดโครงการต่างๆ งานฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผ่านอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Teader) การบันทึกข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.) อย่างมีระบบและคล่องตัว แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งรายการใหม่ ดังนี้

#### โอนตั้งรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฌบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ **คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้**

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ

Bluetooth

#### โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๑,๘๑๐ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท ยอดคงเหลือหลังโอน ๑๙,๘๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

<p>นายบุญทรง สุกันทา (ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)</p>	<p>ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น</p>									
<p>นายสมอาจ แก้วคุด (ประธานสภาฯ)</p>	<p>ตามหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงต่อสภาท้องถิ่นทุกท่านทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม</p>									
<p><b>มติที่ประชุม</b></p>	<p>มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <b>โอนตั้งรายการใหม่</b> ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">จำนวน</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">๑๒</td> <td style="width: 60%;">เสียง</td> </tr> <tr> <td>ลาป่วย</td> <td style="text-align: center;">๑</td> <td>เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td style="text-align: center;">๑</td> <td>เสียง (ประธานสภา)</td> </tr> </table>	จำนวน	๑๒	เสียง	ลาป่วย	๑	เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)
จำนวน	๑๒	เสียง								
ลาป่วย	๑	เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)								
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)								
<p>นายสมอาจ แก้วคุด (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)</p>	<p>๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <b>โอนตั้งรายการใหม่</b> ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อตู้เอกสาร ๒ บานเปิดทึบ จำนวน ๓ ตู้ ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท <b>รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท</b> (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ</p>									
<p>นายวิรัช เล่ายี (นายก อบต.ไผ่ล้อม)</p>	<p>ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อตู้เอกสาร ๒ บานเปิดทึบ จำนวน ๓ ตู้ ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารทางการเงิน เช่นฎีกา งบเดือน การรายงานทางการเงิน ฯลฯ ของกองคลัง ซึ่งมีจำนวนเอกสารที่มากขึ้นแต่ตู้จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอจัดเก็บจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ โดย <b>โอนตั้งรายการใหม่</b> ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อตู้เอกสาร ๒ บานเปิดทึบ จำนวน ๓ ตู้ ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท <b>รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท</b> (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดการโอนดังนี้</p>									

<p><b>โอนตั้งรายการใหม่</b></p> <p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อตู้เอกสาร ๒ บานเปิดทึบ จำนวน ๓ ตู้ ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท <b>รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท</b> (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)</p>	<p><b>โอนลด</b></p> <p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๓,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โอนลด ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๒,๙๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)</p>
---	--

นายบุญทรง สุกันทา (ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)	ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น									
นายสมอาจ แก้วคต (ประธานสภาฯ)	ตามหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงต่อสภาท้องถิ่นทุกท่านทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม									
มติที่ประชุม	<p>มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <u>โอนตั้งรายการใหม่</u> ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อตู้เอกสาร ๒ บานเปิดทึบ จำนวน ๓ ตู้ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)</p> <table border="0"> <tr> <td>จำนวน</td> <td>๑๒</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ลาป่วย</td> <td>๑</td> <td>เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง (ประธานสภา)</td> </tr> </table>	จำนวน	๑๒	เสียง	ลาป่วย	๑	เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)
จำนวน	๑๒	เสียง								
ลาป่วย	๑	เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)								
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)								
นายสมอาจ แก้วคต (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)	๓.๔ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ตั้งแต่นานายประจักษ์ แก่งอินทร์ ถึงนางนางอรชร แก้วสุวรรณ หมู่ ๑ บ้านไผ่ล้อม ปริมาณงานเสริมผิวลูกรัง กว้างตามแบบแปลน ยาว ๓๕๔ เมตร หนา ตามแบบแปลน <u>งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท</u> ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ให้ที่ประชุมทราบต่อไป									
นายวิรัช เล่ายี (นายก อบต.ไผ่ล้อม)	ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้รับคำร้องแจ้งปัญหาความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร จึงแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโครงการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงได้ขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อบำบัดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน									
นายบุญทรง สุกันทา (ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้									
	(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด									

ซึ่งโครงการที่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมตามระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๗ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดบริการสาธารณะ และบำบัดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป

พร้อมทั้งขอรายงานข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. แล้ว จำนวน ๘,๓๙๔,๔๒๔.๒๒ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ๗,๑๐๔,๔๒๔.๒๒ บาท

สำรองบุคคลากร(ตามความจำเป็น) ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

เงินสะสมคงเหลือ ๒,๓๐๔,๔๒๔.๒๒ บาท

สำรองกรณีสาธารณภัย(ตามความจำเป็น) ๔๐๐,๐๐๐ บาท

**คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ๑,๙๐๔,๔๒๔.๒๒ บาท**

และมีทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙,๓๗๖,๓๒๐.๑๓ บาท

ซึ่งงบประมาณที่ใช้ตามโครงการในระเบียบวาระที่ ๓.๔ - ๓.๗ ที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันนี้ ขอใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๓๙๘,๑๐๐ บาท(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

นายสมอาจ แก้วคต  
(ประธานสภาฯ)

ตามหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงต่อสภาท้องถิ่นทุกท่านทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังตั้งแต่หน้านายประกิจ แก่งอินทร์ ถึงนางนางอรชร แก้วสุวรรณ หมู่ ๑ บ้านไผ่ล้อม ปริมาณงานเสริมผิวลูกรัง กว้างตามแบบแปลน ยาว ๓๕๔ เมตร หนา ตามแบบแปลน งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท

จำนวน ๑๒ เสียง

ลาป่วย ๑ เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายสมอาจ แก้วคต  
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

๓.๕ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองชลประทานสาย ๑ ฝั่งซ้าย จากบริเวณถนนสายหลัก ถึงบ้านพักชลประทาน หมู่ ๑ บ้านไผ่ล้อม ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร **งบประมาณ ๘๕,๘๐๐ บาท**

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองชลประทานสาย ๑ ฝั่งซ้าย จากบริเวณถนนสายหลัก ถึงบ้านพักชลประทาน หมู่ ๑ บ้านไผ่ล้อม หรือไม่ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบในรายละเอียดแบบแปลนประมาณการของโครงการ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม



## มติที่ประชุม

อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองชลประทานสาย ๑ ฝั่งซ้าย จากบริเวณถนนสายหลัก ถึงบ้านพักชลประทาน หมู่ ๑ บ้านไผ่ล้อม ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๘๕,๘๐๐ บาท ดังนี้

จำนวน ๑๒ เสียง  
 ลาป่วย ๑ เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)  
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายสมอาจ แก้วคต  
 (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

๓.๖ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่องไล่ไก่บริเวณที่นายนายสมศักดิ์ มั่นเจ็ก ถึงคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ ๒ บ้านไผ่เขียว ปริมาณงานเสริมผิวลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตร.ม. งบประมาณ ๕๑,๓๐๐ บาท

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่องไล่ไก่บริเวณที่นายนายสมศักดิ์ มั่นเจ็ก ถึงคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ ๒ บ้านไผ่เขียว หรือไม่ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบในรายละเอียดแบบแปลนประมาณการของโครงการ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

## มติที่ประชุม

อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่องไล่ไก่บริเวณที่นายนายสมศักดิ์ มั่นเจ็ก ถึงคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ ๒ บ้านไผ่เขียว ปริมาณงานเสริมผิวลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตร.ม. งบประมาณ ๕๑,๓๐๐ บาท ดังนี้

จำนวน ๑๒ เสียง  
 ลาป่วย ๑ เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)  
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายสมอาจ แก้วคต  
 (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

๓.๗ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายนายพินิจ อยู่ยั้ง ถึงที่นางนางหมุ่น มั่นถึง หมู่ ๒ บ้านไผ่เขียว ปริมาณงานเสริมผิวลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๑ ตร.ม.

งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายนายพินิจ อยู่ยั้ง ถึงที่นางนางหมุ่น มั่นถึง หมู่ ๒ บ้านไผ่เขียว หรือไม่ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบในรายละเอียดแบบแปลนประมาณการของโครงการ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

## มติที่ประชุม

อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายนายพินิจ อยู่ยั้ง ถึงที่นางนางหมุ่น มั่นถึง หมู่ ๒ บ้านไผ่เขียว ปริมาณงานเสริมผิวลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๑ ตร.ม. งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท ดังนี้

	จำนวน	๑๒	เสียง
	ลาป่วย	๑	เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)
นายสมอาจ แก้วคต (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)	๓.๘ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณโครงการในรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓		
นายวิรัช เล่าอี้ (นายก อบต.ไผ่ล้อม)	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป อีก ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ให้ที่ประชุมทราบต่อไป ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะดำเนิน โครงการจึงได้ตั้งงบประมาณในรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สมทบอีก จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันนี้ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไป จึงได้เสนอต่อสภาท้องถิ่นในการอนุมัติการกันเงินงบประมาณ โครงการดังกล่าวไว้ ตามระเบียบวาระที่ ๓.๘ และระเบียบวาระที่ ๓.๙-๓.๑๐ ที่ได้ เสนอกันเงินงบประมาณต่อสภาท้องถิ่นคือโครงการรื้อถอนอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม งบประมาณ ๘๐,๓๓๐ บาท โอนงบประมาณ รายจ่ายตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านการเห็นชอบในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และโครงการรื้อถอนอาคารโรงจอดรถ งบประมาณ ๓๘,๖๐๐ บาท โอนงบประมาณรายจ่ายตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านการ เห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ใน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เช่นเดียวกัน ปัจจุบันนี้ยังมีได้ก่อน นี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป โดยรายละเอียดข้อระเบียบใน เรื่องของการขออนุมัติกันเงินขอมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะ เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงต่อที่ประชุม		
นายบุญทรง สุขันทา (ปลัด อบต.ไผ่ล้อม)	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หรือตามข้อผูกพัน”		

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ ผู้กักเงินแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกักเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ ดำเนินการก่อนนี้ผู้กักเงิน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้ กักเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผู้กักเงินแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ ผู้กักเงิน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กักเงินหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน ดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”

นายสมอาจ แก้วคุด  
(ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับ

การขออนุมัติกักเงินงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กักเงินตามระเบียบวาระที่ ๓.๘ ถึงระเบียบ วาระที่ ๓.๑๐ หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบการกักเงินงบประมาณโครงการในรายจ่ายหมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการ ก่อสร้างอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง

ลาป่วย ๑ เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

วาระ ๓.๙ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการกักเงินงบประมาณโครงการใน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการรื้อถอนอาคาร ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม งบประมาณ ๘๐,๓๓๐ บาท โอนงบประมาณรายจ่ายตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๓ ผ่านการเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบการกักเงินงบประมาณโครงการในรายจ่ายหมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการ รื้อถอนอาคาร ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม งบประมาณ ๘๐,๓๓๐ บาท (แปดหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

	<p>มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง</p> <p>ลาป่วย ๑ เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)</p> <p>วาระ ๓.๑๐ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณโครงการใน          รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓          โครงการรื้อถอนอาคารโรงจอดรถ งบประมาณ ๓๘,๖๐๐ บาท โอนงบประมาณ          รายจ่ายตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านการเห็นชอบในการประชุมสภา          องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่          ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p>
มติที่ประชุม	<p>มีมติให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณโครงการในรายจ่ายหมวด          ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการรื้อ          ถอนอาคารโรงจอดรถ งบประมาณ ๓๘,๖๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อย          บาทถ้วน)</p>
	<p>มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง</p> <p>ลาป่วย ๑ เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)</p> <p>วาระที่ ๓.๑๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่าย          ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงไร้สาย (หอคกระจาย          ขาวไร้สาย) งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงหลักการ          และเหตุผล ให้ที่ประชุมทราบต่อไป</p>
นายสมอาจ แก้วคุด (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)	<p>ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณ          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป          งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท          ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)          เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงไร้สาย (หอคกระจายขาวไร้สาย)          (ตามวาระที่ ๓.๑) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก          สำหรับงานประมวผล จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (ตามวาระที่          ๓.๒) และ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เอกสาร ๒          บานเปิดทึบ จำนวน ๓ ตู้ ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (ตาม          วาระที่ ๓.๓) ไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐          กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว ซึ่งโครงการที่ได้ขออนุมัติไปนั้นยังมีได้ก่อนนี้ผู้กพันแต่มีความ          จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป จึงได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี          งบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้ง ๓ โครงการ ตามระเบียบวาระที่ ๓.๑๑-๓.๑๓ ที่เสนอต่อ          สภาท้องถิ่นพิจารณา</p>
นายสมอาจ แก้วคุด (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)	<p>มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับ          การขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี          งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กพันตามระเบียบวาระที่ ๓.๑๑ ถึงระเบียบ          วาระที่ ๓.๑๓ หรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม</p>

## มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงไร้สาย (หอกระจายข่าวไร้สาย)

มีมติเห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ลาป่วย		๑	เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภา)

๓.๑๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

## มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

มีมติเห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ลาป่วย		๑	เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภา)

๓.๑๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เอกสาร ๒ บานเปิดทึบ จำนวน ๓ ตู้ ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท

## มติที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อตู้เอกสาร ๒ บานเปิดทึบ จำนวน ๓ ตู้ ตู้ละ ๓,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

มีมติเห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ลาป่วย		๑	เสียง (นายบุญธรรม เทศปาน)
งดออกเสียง		๑	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๔

นายวิรัช เล่าอี้  
(นายก อบต.ไผ่ล้อม)

## เรื่องอื่นๆ

๑. ด้วยได้รับการประสานจากอำเภอแล้วว่าได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้ตำบลไผ่ล้อมเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการกักเก็บน้ำเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งอำเภอได้แจ้งให้ อบต.ไผ่ล้อม ยืนยันพื้นที่ จำนวน ๒๔ บ่อ โดยช่วงบ่ายวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ อำเภอได้เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
๒. แจ้งความคืบหน้าโครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่สภาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว จำนวน ๖ โครงการ ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาแล้วทั้ง ๖ โครงการ
๓. ขอขอบคุณสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบทุกวาระตามระเบียบวาระที่ ๓.๑-๓.๑๓ ในวันนี้

นายฉลวย มีรอด (ส.อบต.หมู่ ๓)	ฝากเจ้าหน้าที่ของกองช่าง ที่รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างโครงการในพื้นที่หมู่ ๓ เนื่องจากบริเวณงานก่อสร้างบางช่วงติดแปลงนาข้าวเกษตรกรขอให้ผู้รับจ้างโปรดระมัดระวังเศษวัสดุร่วงหล่นลงไป
นายสมศักดิ์ ผ่องใส (ส.อบต.หมู่ ๔)	สอบถามเกณฑ์การประเมินราคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนทำกินทำใช้
<b>ที่ประชุม</b>	<b>รับทราบ</b>
นายสมอาจ แก้วคต (ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม)	ครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องใดอีกหรือไม่ หากไม่มี เราใช้เวลาไม่นานพอสมควรแล้วครับ ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ได้ดำเนินการมาถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอนนายก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมสภา ในวันที่ดำเนินไปด้วยดี ณ โอกาสนี้กระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ
<b>ปิดประชุมเวลา</b>	<b>๑๒.๐๐ น.</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายบุญทรง สุกันทา)  
เลขานุการสภา อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายฉลวย สังข์เงิน)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายวินัย เดชเมือง)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายกหล่อม ไคร้คง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายสมอาจ แก้วคต)  
ประธานสภา อบต.ไผ่ล้อม